
Agenda Cyfarfod  Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanbedr yn y Neuadd Bentref   am 7.30 –  2.6.22 

Gwelwch mae fersiwn cymraeg sydd yma yn unig.  Tudalen gwahanol I’r saesneg. 

1. Presennol 

2. Ymddiheuriadau 

3. Buddiant 

4. Gair gan y Cadeirydd 

5. Derbyn Cofnodion Cyfarfod mis Ebrill a Mai 

6. Adran Cyllid.  

7. Materion yn Codi  

a) Papurau ballot ar gyfer Cyngor.  9 ymgeisydd ar gyfer 3 sedd. 

b) Rhai heb ddychwelyd papurau derbyn swydd a ffurflen datgan buddiant. 

 

c)Ffordd Newydd –  

Datganiad gan Gruffydd Price, a c ymateb Lee Waters. 

Be nesaf? 

 

d) Datblygiad Wefan gan DW 

e) Llwybrau – heb gael ymateb gan Evergreen. 

f) Gorsaf Talwrn Bach – mapiau llwybrau, mabwysiadu?  

 

 8.  CYNLLUNIO – Planning Applications? 

9.  Materion Cyngor Gwynedd – AH a GO gyda ystyriaeth I gynnigion GP 

 llinellau melyn, coed yn yr afon, Rhiw Garth Goch 

10. Cae chwarae – wedi gofyn am gael archwiliad o’r offer. 

11. Coed yn yr afon – dim ymateb! 

12. Goriadau y bwrdd hysbysebu. 

13.  Angen aelodau ar wahanol bwyllgora – gadael nes bydd Cyngor llawn 

14. Angen Is gadeirydd – gadael nes bydd cyngor llawn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GWELER ATODIAD – gan Gruffydd Price. 

Ffordd newydd:  

Atodaf fy l lythyr (GP) i Gyngor Gwynedd, &c ac ymateb Dafydd Williams. Mae'n bwysig cael 

pleidlais ar hyn fel bod penderfyniad y mwyafrif yn mynd yn bolisi 'r Cyngor Cymuned ac 

egluro i'r rhai sy'n gwrthwynebu pam mae'n rhaid gweithredu fel grwp ar ran y pentre. Fel 

mae Cyngor Sir wedi penderfynnu, nid oes pwynt mynd ar ol yr hen gynllun ond mynd ar ol 

yr opsiwn ola yn y rhestr yn fy llythyr (ffordd newydd 40mya). Ar yr un pryd, mynd ar ol yr 

opsiynau eraill lle maent yn briodol (e.e. harbwr masnachol ym Mochras!!). 

 

Annwen yn ceisio trefnu cyfarfod safle gyda'r heddlu i drafod beth gallwn ni wneud yr Haf 

yma. Syniad fi o roi pwt o linell felyn ar Ffordd Mochras gyferbyn a'r trac i gefn y tai ar y 

ffordd fawr fel bod bobl yn gallu parcio yna (Gwynfa, &c.) 

 

Maes parcio -Annwen a Mabon wedi bod yn trafod gyda Robinsons parthed y maes parcio 

a'r syniad o gael y bobl sy'n byw ar y ffordd fawr i dalu am slot. 

 

Parthed cynnig tir feddiannwr lleol - ystryried ei syniadau ond hefyd edrych ar beth gafodd 

ei basio'r tro diwethaf- bod yn well cael maes parcio yn y pentre, neu ger yr Ysgol. 

Diddordeb gan un tir feddiannwr mewn creu maes parcio ger yr ysgol.  Ond ddim yn mynd I 

ddigwydd dros nos. 

 

Cynllun llwybra  

Tybed a fyddai Iolyn a Caroline yn fodlon cario hwn ymlaen efo fi (GP) fel grwp annibynnol 

ond yn atebol i'r Cyngor? 

Annog y cyhoedd (gan gynnwys yr uchod) i gysylltu a'r Cyngor os oes angen sylw ar y 

llwybrau (cynnal a chadw). 

 

Talwrn Bach 

Pwyso i gael uwchraddio'r orsaf cyn ei fabwysiadu. Cysylltu a'r dyn sydd eisoes wedi rhoi ei 

enw i lawr. 

 

Cae Deiliog -Cadw adroddiad Sabine mewn cof wrth ddatblygu. 

 

Angen - newid cyfeiriad e-bost y cadeirydd! 


